

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการการสั่งทำป้ายไวเนล ทัศนศึกษา ศักดิ์สิทธิ์ ทำป้าย และแก้ไขปัญหาในการจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลป้ายสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อป้ายสินค้า โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของทางร้าน ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันจนส่งผลให้มีความทันสมัย ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการทำงานของทางร้าน ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นโดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้ Laravel PHPFramework และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 8 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าของกิจการ พนักงานทำป้าย พนักงานคงคลัง พนักงานบัญชี พนักงานจัดส่ง สมาชิกและลูกค้าทั่วไป จากการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการการสั่งทำป้ายไวเนล ทัศนศึกษา ศักดิ์สิทธิ์ ทำป้าย พบว่าระบบที่ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ สัจจธรรม สุภาจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ทุกท่าน ที่ได้ให้ คำปรึกษาและคำแนะนำ ในการจัดทำโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสร็จ สมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขเอกสาร โครงการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ เจ้าของ คักดีสิทธิ์ ทำป้าย ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสำหรับการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมถึงสละเวลาใน การตอบ ข้อซักถาม ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนทำให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการ จัดการการสั่งทำป้ายไวเนิล กรณีศึกษา คักดีสิทธิ์ ทำป้าย จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจคณะ บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณา ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะแนวทางการ จัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อีกทั้งยังมอบ ข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ในการดำเนินโครงการนี้ อันส่งผลให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่าง สูงไว้ ณ ที่นี้

นพวุฒิ แคนเจริญ